

รายงานผลการแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน  
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เอกสารแนบ ๒

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
<p>๑. ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของกรมคุมประพฤติ</p> <p>๑.๑ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๗๔๙</p>	<p>จำนวน ๕๖ ราย</p> <p>-ด้านยาเสพติด ๑๘ ราย</p> <p>-ด้านงานคุมประพฤติ ๓๘ ราย</p> <p><b>ด้านงานยาเสพติด</b></p> <p>๑. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวคดีเสพยาเสพติดถูกจับโดยสน.นิมิตใหม่ ขอทราบว่ายื่นเรื่องที่ใดและปล่อยตัวทันทีหรือไม่</p> <p>๒. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวคดีเสพครอบครอง/ สน.สุทธิสาร ขอทราบว่ายื่นเรื่องขอปล่อยตัวฯ ที่ใดและประกันตัวฯ ได้หรือไม่</p> <p>๓. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องผู้ต้องหาคดีเสพยาฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอทราบว่าจะประกันตัวฯ ได้หรือไม่ เนื่องจากถูกจับเป็นครั้งที่ ๒</p>	<p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯกรุงเทพฯ๔</p> <p>๒.ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวฯพร้อมเอกสาร/หลักฐานทรัพย์ /สมุดบัญชี</p> <p>๓.คณะอนุกรรมการฯพิจารณาคำร้องขอแล้วจึงแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอปล่อยตัวฯทราบ ซึ่งอาจจะได้รับอนุญาตปล่อยตัวฯ หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฯ</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯกรุงเทพฯ ๒ (๐๒๒๗๖๒๔๙๐)</p> <p>๒.ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวฯพร้อมเอกสาร/หลักฐานทรัพย์ /สมุดบัญชี</p> <p>๓.คณะอนุกรรมการฯพิจารณาคำร้องขอแล้วจึงแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอปล่อยตัวฯทราบ ซึ่งอาจจะได้รับอนุญาตปล่อยตัวฯ หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฯ</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ (๐๓๘๕๑๕๗๕๑)</p> <p>๒.ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวฯพร้อมเอกสาร/หลักฐานทรัพย์/สมุดบัญชี</p> <p>๓.คณะอนุกรรมการฯพิจารณาคำร้องขอแล้วจึงแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอปล่อยตัวฯทราบ ซึ่งอาจจะได้รับอนุญาตปล่อยตัวฯ หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฯ</p>

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
	<p>๔.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาคดีเสพยาขณะนี้อยู่เรือนจำฯ สน.บางคอแหลม</p> <p>๕.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการยื่นประกันตัวผู้ต้องหาคดีเสพยา/ครอบครอง/ (ไอซ์-เค) ถูกจับครั้งที่๒ ขอทราบว่าจะยื่นประกันตัวได้หรือไม่</p> <p>๖.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวคดีเสพยาเสพติด ครั้งที่๑ รายงานตัวครบฯ ครั้งที่๒ ขาดนัดฯ ครั้งที่๓ (ฉี่สีม่วง ) ขอทราบว่าจะประกันตัว ได้หรือไม่</p> <p>๗.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเยี่ยมฯ ถูกจับโดยสน.เตาปูน คดีเสพยา/ครอบครอง ขณะนี้อยู่ในเรือนจำฯเป็นเวลาเดือนกว่า ขอทราบว่าจะขอเข้าเยี่ยมได้หรือไม่ และพนักงานฯได้ดำเนินการสืบเสาะฯหรือไม่</p>	<p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติสำนักงานฯกรุงเทพฯ ๕</p> <p>๒.แจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ต้องหา</p> <p>๓.พนักงานคุมฯจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลฯและแจ้งให้ทราบ ต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติ เจ้าของสำนวนคดีฯ</p> <p>๒.เตรียมเอกสารฯ /หลักทรัพย์</p> <p>๓.ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวฯพร้อมเอกสาร คณะอนุกรรมการฯพิจารณาคำร้องขอ แล้วจึงแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอปล่อยตัวฯทราบ ซึ่งอาจจะได้รับอนุญาตปล่อยตัวฯหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติ เจ้าของสำนวนคดีฯ</p> <p>๒.เตรียมเอกสาร/หลักทรัพย์</p> <p>๓.ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวฯพร้อมเอกสาร คณะอนุกรรมการฯพิจารณาคำร้องขอแล้ว จึงแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอปล่อยตัวฯทราบ ซึ่งอาจจะได้รับอนุญาตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฯ</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติ เจ้าของสำนวนคดีฯ (๐๒๔๑๒๐๐๘๓ )</p> <p>๒.แจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ต้องหา</p> <p>๓.พนักงานฯจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลฯและแจ้งให้ทราบต่อไป</p>

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
	<p>๘. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวคดีเสพยาเสพติด (ฉี่สีม่วง) สน.หัวหมาก ขอทราบว่ายืนยันประกันตัวที่ได้</p> <p>๙. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องมีความประสงค์ที่จะส่งบุตรชายเข้ารับการบำบัดฯแบบไม่มีคดี ขอทราบว่ายืนยันติดต่อได้ที่ใด</p> <p>๑๐. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องถูกจับคดีเสพยา สน.พญาไท ขณะนี้อยู่ในเรือนจำฯ ครบ ๔๕ วันแล้ว ขอทราบว่าจะถูกปล่อยตัวเมื่อใด</p> <p>๑๑. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวคดีเสพยาเสพติด สน.สุทธิสาร ขอทราบว่ายืนยันเรื่องที่ได้</p>	<p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯกรุงเทพฯ ๒</p> <p>๒.เตรียมเอกสาร/หลักทรัพย์</p> <p>๓.ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวฯพร้อมเอกสารเสนอต่อพนักงานคุมประพฤติฯ</p> <p>๔.คณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอแล้ว จึงแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอปล่อยตัวฯทราบ ซึ่งอาจจะได้รับการปล่อยตัวฯ หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรง สายด่วน ปปส.๑๓๘๖ เปิดรับ ทุกวันตามเวลาราชการ แบบไม่มีคดี (นำส่งค่าฯ )</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯกรุงเทพฯ ๒</p> <p>๒.แจ้งชื่อ - นามสกุล ของผู้ต้องหา</p> <p>๓.พนักงานฯจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล/แจ้งให้ทราบอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯกรุงเทพฯ ๒</p> <p>๒.เตรียมเอกสาร/หลักทรัพย์</p> <p>๓.ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวฯพร้อมเอกสารเสนอต่อพนักงานคุมประพฤติฯ</p> <p>๔.คณะอนุกรรมการพิจารณาคำร้องขอแล้วจึงแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอปล่อยตัวฯทราบ ซึ่งอาจจะได้รับอนุญาตปล่อยตัวฯหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ</p>

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
	<p>๑๒. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวฯ ขอทราบว่ามีนายจ้างยื่นเรื่องขอปล่อยตัวฯ ได้หรือไม่ ถูกจับคดีเสพยาฯ สน.ดินแดง</p> <p>๑๓. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวฯ คดีเสพยาเสพติด ขณะนี้อยู่ในเรือนจำฯ ขอทราบว่าจะต้องยื่นเรื่องที่ได้ถูกจับโดย สน.ดอนเมือง</p> <p>๑๔. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องสามีถูกส่งเข้าบำบัดฯ ค่ายทหาร ขอทราบว่าจะเข้าเยี่ยม ได้หรือไม่ (กองทัพเรือ ๓ )</p> <p>๑๕. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวฯ สน.ตลิ่งชัน (คดีเสพยา ) ขอทราบว่ายื่นเรื่อง ที่ใด ขณะนี้อยู่ในเรือนจำฯ</p>	<p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. นายจ้างสามารถยื่นเรื่องได้</p> <p>๒. ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๖</p> <p>๓. เตรียมเอกสาร/หลักฐานทรัพย์</p> <p>๔. ยื่นคำร้องฯ พร้อมเอกสารเสนอต่อพนักงานคุมประพฤติฯ</p> <p>๕. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคำร้องขอ แล้วจึงแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอปล่อยตัวฯ ทราบ ซึ่งอาจจะได้รับอนุญาตปล่อยตัวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๑๒</p> <p>๒. เตรียมเอกสาร/หลักฐานทรัพย์</p> <p>๓. ยื่นคำร้องฯ พร้อมเอกสาร ฯ</p> <p>๔. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคำร้องขอ แล้วจึงแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอปล่อยตัวฯ ทราบ ซึ่งอาจจะได้รับอนุญาตฯ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะอนุกรรมการ</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อโดยตรงศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๓ จังหวัดชลบุรี</p> <p>๒. โทรศัพท์ ๐๓๘๔๓๘๔๕๗</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๑</p> <p>๒. ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวฯ พร้อมเอกสารเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคำร้องขอ แล้วจึงแจ้งคำสั่งให้ผู้ขอปล่อยตัวฯ ทราบ ซึ่งอาจจะได้รับอนุญาตหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการฯ</p>

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
	<p>๑๖. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวฯ คดีเสฟ /ครอบครัว/ ถูกจับโดยสน.ลาดพร้าว ขอทราบว่าจะประกันตัวได้หรือไม่ อยู่ในเรือนจำ ๒ วันแล้ว ยื่นเรื่องที่ได้</p> <p>๑๗. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องพักการลงโทษฯ จังหวัดกำแพงเพชร (น้องชาย) บิดาได้เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขอทราบว่าจะถูกปล่อยตัวจากเรือนจำเมื่อใด</p> <p>๑๘. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเปลี่ยนชื่อผู้อุปการะ ได้หรือไม่ เดิม ชื่อภรรยาของนักโทษแต่ขณะนี้ได้ย้ายหนีไปที่อื่นเรียบร้อยแล้ว จะขอเปลี่ยนเป็นพี่ชายของนักโทษ เป็นผู้อุปการะแทน ได้หรือไม่ (สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๔</p>	<p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๒</p> <p>๒.ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวฯพร้อมเอกสารเสนอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่</p> <p>๓.คณะอนุกรรมการฯพิจารณาคำร้องขอแล้วจึงแจ้งคำสั่งให้ ผู้ขอปล่อยตัวทราบ ซึ่งอาจจะได้รับอนุญาตปล่อยตัวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขอทราบว่าได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ เจ้าของสำนวนคดีฯ (๐๒๕๔๐๓๑๓๗ )</p> <p>๒.ระบุเหตุผลตามที่กล่าวมาแล้ว</p> <p>๓.พนักงานฯจะพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p>

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
	<p><b><u>ด้านงานคุมประพฤติ</u></b></p> <p>๑. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอออกนอกพื้นที่ ได้รับการพักการลงโทษ/ เขตพื้นที่สำนักงานฯ กรุงเทพฯฯ ขณะนี้มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปจังหวัดอุดรฯ ขอทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร</p> <p>๒. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขาดนัดฯ ผ่านมา ๑๐ ปีแล้ว ขอกลับมารายงานฯ ได้หรือไม่ และจะขอใบรับรอง ได้หรือไม่</p> <p>๓. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเลื่อนนัดฯ จังหวัดชัยนาทเนื่องจากป่วย ไม่สามารถมารายงานตัวตามกำหนดนัดฯ</p> <p>๔. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องมีเอกสารมาที่บ้านจังหวัดตราซบุรี แจ้งว่าให้บิดามารดาของผู้ต้องหา ให้ปากคำ ขอทราบว่าจะให้ปากแทนได้หรือไม่ เพราะบิดา มารดา แยกทางกัน (การพักโทษ )</p> <p>๕. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปฐมนิเทศคดีมาแล้วซ้ำ สำนักงานฯ กรุงเทพฯฯ ๒ ขอทราบว่าจะใช้เวลานานหรือไม่ เนื่องจากมีภารกิจในวันนั้น (ช่วงบ่าย)</p>	<p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อบุคลากรพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯฯ ๓</p> <p>๒. ระบุเหตุผล/ความจำเป็น ตามที่กล่าว</p> <p>๓. พนักงานฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อบุคลากรพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯฯ ๓</p> <p>๒. แจ้งชื่อ - นามสกุล เพื่อให้พนักงานฯ ตรวจสอบข้อมูล ยังอยู่หรือคืนศาลแล้ว</p> <p>๓. ใบรับรองคือใบที่แสดงว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ ครบทุกขั้นตอนในการคุมประพฤติ</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อบุคลากรพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ จังหวัดชัยนาท</p> <p>๒. ระบุเหตุผล/ความจำเป็น/ที่ขอเลื่อนฯ</p> <p>๓. พนักงานคุมประพฤติฯ จะพิจารณาฯ ดำเนินการหาวันนัดให้ใหม่ในครั้งต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อบุคลากรพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ จังหวัดตราซบุรี</p> <p>๒. ระบุเหตุผล/ความจำเป็น/ตามที่กล่าว</p> <p>๓. พนักงานคุมประพฤติฯ จะพิจารณา ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. การปฐมนิเทศของสำนักงานฯ แต่ละแห่งไม่เหมือนกัน</p> <p>๒. ติดต่อบุคลากรพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯฯ ๒</p>

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
	<p>๖. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเลื่อนนัดฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๒ เนื่องจากสอบใบขับขี่เป็นเวลา ๑ ชั่วโมง</p> <p>๗. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเลื่อนนัดฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๗ เนื่องจาก ขณะนี้ทำงานอยู่ต่างจังหวัด</p> <p>๘. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขาดนัดฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๒ ขอทราบว่า ขอกลับมารายงานตัวใหม่ ได้หรือไม่ (ขาดนัด ๑ ปี )</p> <p>๙. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเลื่อนนัดฯ สำนักงานฯ จังหวัดลำปาง เนื่องจากทำงานที่กรุงเทพฯ ลางานไม่ได้</p> <p>๑๐. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอรับความสงเคราะห์ฯ จังหวัดอำนาจเจริญ ขอทราบต้องติดต่อที่ใด (พืงพันโทฯ)</p>	<p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๒</p> <p>๒.ระบุเหตุผลฯ ที่ขอเลื่อนนัดครั้งนี้</p> <p>๓.พนักงานคุมประพฤติฯจะพิจารณาและดำเนินการหาวันนัดให้ใหม่ในครั้งต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๗</p> <p>๒.ระบุเหตุผลฯที่ขอเลื่อนนัดครั้งนี้</p> <p>๓.พนักงานคุมประพฤติฯจะพิจารณาและดำเนินการหาวันนัดให้ใหม่ในครั้งต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๒</p> <p>๒.ระบุเหตุผล/ความจำเป็น/ที่ขาดนัดฯ</p> <p>๓.พนักงานคุมประพฤติฯจะพิจารณาและแจ้งให้ทราบ ต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ จังหวัดลำปาง</p> <p>๒.ระบุเหตุผล/ความจำเป็น/ที่ขอเลื่อนนัด</p> <p>๓.พนักงานคุมประพฤติฯจะพิจารณาและดำเนินการหาวันนัดให้ใหม่ในครั้งต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ จังหวัดอำนาจเจริญ</p> <p>๒.ยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ฯ</p> <p>๓.พนักงานฯจะพิจารณาฯเสนอผู้บังคับฯ ตามขั้นตอนต่อไป</p>

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
	<p>๑๑. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องลูกจ้าง(ผู้ถูกคุมฯ) รายงานตัวครบหรือไม่ นายจ้างมีความสงสัยในพฤติกรรมของลูกจ้าง อย่างยิ่ง จึงขอทราบประวัติของลูกจ้างได้หรือไม่ (คดีเสพ )สำนักงานฯกรุงเทพฯ ๑</p> <p>๑๒ สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเลื่อนฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากมาทำงานที่กรุงเทพฯ ไม่สะดวกในการเดินทางฯ</p> <p>๑๓. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเลื่อนฯ การรายงานตัว จังหวัดอุดรฯ เนื่องจากเนื่องจากทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ไม่สะดวกในการเดินทางครั้งนี้ ขอทราบได้หรือไม่</p> <p>๑๔. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องมีเอกสารมาที่บ้าน อำเภอดงขุดม แจ้งว่าให้ผู้ถูกคุมฯ ไปรายงานตัวตามกำหนดนัดฯแต่ขณะนี้ผู้ถูกคุมฯถูกดำเนินคดี (ติดคุก ) ขอทราบต้องทำอย่างไร</p> <p>๑๕. สอบถามเกี่ยวกับสถานที่ตั้งสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพฯ๗ เพื่อติดต่อเรื่องการรายงานตัว</p>	<p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯกรุงเทพฯ ๑</p> <p>๒.แจ้งชื่อ - นามสกุล /ระบุเหตุผลฯ</p> <p>๓.พนักงานคุมฯจะพิจารณาและแจ้งให้ทราบ ต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯจังหวัดกาฬสินธุ์</p> <p>๒.ระบุเหตุผล/ความจำเป็น/ที่ขอเลื่อนนัด</p> <p>๓.พนักงานคุมฯจะพิจารณา/ดำเนินการหาวันนัดให้ใหม่ในครั้ง ต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานพนักงานคุมฯ สำนักงานฯจังหวัดอุดรฯ</p> <p>๒.ระบุเหตุผลฯที่ขอเลื่อนนัดครั้งนี้</p> <p>๓.พนักงานคุมฯจะพิจารณา/ดำเนินการหาวันนัดให้ใหม่ในครั้ง ต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯสาขาเดชอุดม๐๔๕๒๐๖๓๐</p> <p>๒.ระบุเหตุผลฯตามที่กล่าวมาแล้วเพื่อให้พนักงานคุมประพฤติฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.แนะนำสถานที่ตั้งและ/โทรศัพท์ อาคารหลักสี่พลาซ่า (ศูนย์การค้าฯชั้นT) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางนา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (๐๒๕๗๖๐๒๗๖ )</p>



ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
	<p>๑๖. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเลื่อนนัดการรายงานตัว สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๒ เนื่องจากขณะนี้อยู่ต่างจังหวัด ขอทราบว่าจะต้องแจ้งที่ใด</p> <p>๑๗. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องได้แจ้งขอย้ายการรายงานตัวจากสำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๗ มาที่จังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นได้โทรศัพท์ไปที่จังหวัดสงขลาเพื่อสอบถามข้อมูลการรายงานตัวพนักงานฯ แจ้งว่าไม่มีข้อมูลดังกล่าว ขอทราบว่าจะต้องทำอย่างไร</p> <p>๑๘. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเลื่อนนัดการรายงานตัว จังหวัดนครปฐม เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปได้ เพราะทำงานที่จังหวัดนครพนม ขอทราบว่าจะต้องแจ้งที่ใด</p>	<p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ (๐๒๒๗๖๒๔๙๑)</p> <p>๒. ระบุเหตุผลฯ ที่ขอเลื่อนนัดครั้งนี้</p> <p>๓. พนักงานคุมฯ จะพิจารณา/ดำเนินการหาวันนัดให้ใหม่ในครั้งต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๗ (๐๒๕๗๖๐๓๒๕)</p> <p>๒. แจ้งชื่อ -นามสกุล เพื่อให้พนักงานฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลฯ และแจ้งให้ทราบต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ จังหวัดนครปฐม (๐๓๔๓๔๐๒๘๘)</p> <p>๒. ระบุเหตุผล/ความจำเป็นฯ ที่ขอเลื่อนนัด</p> <p>๓. พนักงานคุมฯ จะพิจารณา/ดำเนินการหาวันนัดให้ใหม่ในครั้งต่อไป</p>

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
	<p>๑๙.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหาย ต้องแจ้งที่ใด ได้ทำบัตรรายงานตัวหาย ต้องแจ้งที่ใด ( ขึ้นศาลตลิ่งชัน ) คดีเสพ</p> <p>๒๐.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเลื่อนนัดฯ จังหวัดนครปฐม เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัด เดินทางมาไม่ทันรายงานตัวฯขอทราบว่าจะต้องแจ้งที่ใด</p> <p>๒๑.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเปลี่ยนนามสกุล ได้หรือไม่ ผู้ถูกคุมฯแจ้งว่าได้รับการพักโทษฯออกมา รายงานตัว ๓ เดือน ๑ ครั้ง จังหวัดปทุมธานี จะขอเปลี่ยนมาใช้นามสกุล มารดา ได้หรือไม่</p> <p>๒๒.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเลื่อนนัดสำนักงานฯกรุงเทพฯ ๑ เพราะว่าขณะนี้ทำงานอยู่ต่างจังหวัด ขอทราบว่าจะเลื่อนนัดฯได้หรือไม่</p> <p>๒๓.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องประวัติจะมีโชว์หรือไม่ เคยมีคดีลักทรัพย์/รับของโจร เมื่อปี๒๕๕๖ ของทราบว่าจะประวัติยังมีโชว์หรือไม่ (สมัครงานได้หรือไม่)</p>	<p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯกรุงเทพฯ ๑</p> <p>๒.พนักงานคุมประพฤติฯจะได้ดำเนินการออกบัตรรายงานตัวให้ใหม่ ตามที่แจ้งหาย</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯจังหวัดนครปฐม</p> <p>๒.ระบุเหตุผลฯตามที่กล่าวมาแล้ว</p> <p>๓.พนักงานคุมประพฤติฯจะพิจารณาและดำเนินการหาวันนัดให้ใหม่ในครั้ง ต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ (๐๒๕๘๑๓๕๐๙ )</p> <p>๒.สามารถเปลี่ยนได้ ไม่เกี่ยวกับเงื่อนไข</p> <p>๓.พนักงานคุมฯจะพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯกรุงเทพฯ ๑</p> <p>๒.ระบุเหตุผลฯที่ขอเลื่อนนัดครั้งนี้</p> <p>๓.พนักงานฯจะพิจารณาและดำเนินการหาวันนัดให้ใหม่ในครั้ง ต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯกรุงเทพฯ ๓ (๐๒๕๕๗๓๐๒๐)</p> <p>๒.แจ้งชื่อ - นามสกุล เพื่อให้พนักงานฯดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ทราบ ต่อไป (สมัครงานได้ ขอใบรับรองฯ)</p>

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
	<p>๒๔.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องมีเอกสารมาที่บ้าน จังหวัดราชบุรี แจ้งว่านัดให้ปากคำพร้อมนำเอกสารที่แจ้งไว้ไปด้วย ขอทราบมีเอกสารบางอย่างที่ขาดหายไป จะต้องทำอย่างไร</p> <p>๒๕.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเลื่อนนัดการให้ปากคำ/จังหวัดกาฬสินธุ์ เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านติดประชุมฯ ขอทราบว่าจะแจ้งที่ใด (พักโทษฯ )</p> <p>๒๖.สอบถามเกี่ยวกับสถานที่ตั้งสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพฯ ๑๒/เพื่อรายงานฯ</p> <p>๒๗.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการพักโทษ/ขอทราบว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว สำนักงานฯกรุงเทพฯ๗</p> <p>๒๘.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องผู้ถูกคุมขาคัดรายงานตัว สำนักงานฯสาขาเดชอุดม ญาติโทรมาแจ้ง ขอทราบว่ามีความผิดหรือไม่ (ผู้ถูกคุมฯไม่ยอมมารายงานตัว)</p>	<p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ (๐๓๒๓๒๕๙๘๑ )</p> <p>๒.แจ้งกับพนักงานฯมีเอกสารใดบ้างที่ขาดหายไป เพื่อให้พนักงานฯทราบ ต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ (๐๔๓๘๑๒๙๖๙ )</p> <p>๒.ระบุเหตุผลตามที่กล่าวมาแล้ว</p> <p>๓.พนักงานฯจะพิจารณา/ดำเนินการหาวันนัดให้ใหม่ในครั้งต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ อาคารหลักสี่พลาซ่า (ศูนย์การค้าฯชั้นT) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒๕๗๖๐๓๒๐</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ (๐๒๕๗๖๐๓๒๕ )</p> <p>๒.แจ้งชื่อ -นามสกุล (พักโทษ )</p> <p>๓.พนักงานฯจะตรวจสอบข้อมูล/แจ้งให้ทราบ ต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สาขาเดชอุดม ๐๔๕๒๑๐๖๓๐</p> <p>๒.ถ้าไม่มารายงานตัว/ผิดเงื่อนไขฯ พนักงานคุมฯออกติดตาม ถ้ายังไม่มาอีก พนักงานฯเขียนรายงานเสนอศาล/ทราบ</p> <p>๓.ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p>

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
	<p>๒๙.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการรายงานตัวครบทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ต้องไปพบพนักงานคุมประพฤติ หรือไม่</p> <p>๓๐.สอบถามสถานที่ตั้งของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพฯ ๑๒ เพื่อรายงานตัว</p> <p>๓๑.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอรับการสงเคราะห์ฯจังหวัดชัยนาท ขอทราบว่าจะดำเนินการอย่างไร</p> <p>๓๒.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขาดนัดฯสำนักงานฯกรุงเทพฯ ๓ เป็นเวลา ๗ ปี ขอทราบว่าจะกลับมารายงานตัวใหม่ได้หรือไม่</p> <p>๓๓.สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอย้ายฯจังหวัดปทุมธานี มารายงานตัวที่สำนักงานคุมประพฤติฯ๓ ขอทราบว่าจะย้ายได้หรือไม่</p>	<p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ เพื่อคืนสมุดรายงานตัว /พนักงานคุมฯ จะได้เก็บเข้าสำนวน เสนอให้ศาลทราบว่าเป็นคุมฯเรียบร้อยแล้วโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขครบทุกประการ (พนักงานคุม)</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.แนะนำสถานที่ตั้ง/โทรศัพท์ อาคารหลักสี่พลาซ่า (ศูนย์การค้าฯชั้นT) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๐๒๕๗๖๐๓๒๐-๒</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ จังหวัดชัยนาท /ยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ฯ</p> <p>๒.พนักงานฯจะพิจารณาและดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา ตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ (๐๒๕๕๗๓๐๒๐ )</p> <p>๒.แจ้งชื่อ – นามสกุล เพื่อให้พนักงานฯ ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ทราบต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑.สามารถย้ายได้</p> <p>๒.ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ จังหวัดปทุมฯ ระบุเหตุผลฯ ระบุที่พักอาศัยอยู่ในเขตใดของกรุงเทพฯ</p> <p>๓.พนักงานคุมฯจะพิจารณา/ดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป</p>

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
	<p>๓๔. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องมีเอกสารมาที่บ้าน แจ้งว่าให้ไปรายงานตัว สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๖ ผู้ถูกคุมฯ แจ้งว่าได้เดินทางไปรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ทำไม่มีเอกสารมาตามให้ไปรายงานตัวอีก</p> <p>๓๕. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการรายงานตัว ขอทราบว่ามีเมื่อออกจากค่ายฯ ต้องเดินทางไปรายงานตัวทันที หรือไม่ สำนักงานฯ กรุงเทพฯ ๑๒</p> <p>๓๖. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องมีเอกสารมาที่บ้าน จังหวัดนครปฐม แจ้งว่าให้ นายเฉลิมชัย พบพนักงานคุมประพฤติ แต่นายเฉลิมชัยขณะนี้อยู่ในเรือนจำ ขอทราบว่าจะต้องทำอย่างไร</p> <p>๓๗. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการรอลงอาญา แบบไม่รายงานตัว ต้องไปพบพนักงานฯ สำนักงานฯ จังหวัดนครปฐม หรือไม่ เจ้าหน้าที่ศาลแจ้งว่าไม่ต้องไปพบ แต่ศาลสั่งว่าให้รายงานตัวกับพนักงานคุมฯ</p> <p>๓๘. สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขอเลื่อนนัด การรายงานตัว/ขอย้ายสถานที่รายงานตัว จังหวัดศรีสะเกษ มาที่ สมุทรปราการ ขอทราบว่าได้หรือไม่</p>	<p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ (๐๒๔๑๒๓๐๐๐ )</p> <p>๒. เอกสารอาจมาล่าช้า / จดหมายแจ้งล่วงหน้าการรายงานตัว</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ สำนักงานฯ (๐๒๕๗๖๐๓๒๐ )</p> <p>๒. แต่ละแห่งอาจไม่เหมือนกัน</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ จังหวัดนครปฐม (๐๓๔๓๔๐๒๘๘ )</p> <p>๒. ระบุเหตุผลฯ ที่มาพบพนักงานฯ ไม่ได้</p> <p>๓. พนักงานฯ จะได้ลงบันทึกเก็บเป็นข้อมูล และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ จังหวัดนครปฐม (๐๓๔๓๔๐๒๘๘)</p> <p>๒. แจ้งชื่อ - นามสกุล เพื่อให้พนักงานฯ ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ทราบ ต่อไป</p> <p>แจ้งให้ผู้รับบริการทราบ</p> <p>๑. สามารถย้ายได้</p> <p>๒. ติดต่อโดยตรงพนักงานคุมประพฤติฯ จังหวัดศรีสะเกษ (๐๔๕๖๑๓๑๘๘ )</p> <p>๓. ระบุเหตุผลฯ ที่ขอเลื่อนนัดรายงานตัว</p> <p>๔. พนักงานฯ จะพิจารณาและดำเนินการหาวันนัดให้ใหม่ในครั้งต่อไป</p>

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
๑.๒ มาติดต่อด้วยตนเอง	-	-
๒. ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ.๒๙ ปณฝ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระ เกียรติ กทม. ๑๐๒๑๕	-	-
๓. เว็บไซต์กรมคุมประพฤติ <a href="http://www.probation.go.th">www.probation.go.th</a> ช่องทาง “สายด่วนอिบัติ”หรือช่อง “ร้องเรียน” ๓.๑ “สายด่วนอิบัติ”		-
๓.๒ หรือช่อง “ร้องเรียน”		
๓.๓ กระดานถาม/ตอบ (Webboard)		
๔. หน่วยงานในสังกัดกรมคุม ประพฤติ (ส่วนกลาง/สนง.ส่วน ภูมิภาค)	<p>๑.ผู้แสดงความคิดเห็น สำนักงานฯจังหวัดกระบี่ ๓๐ ราย</p> <p>สำนักงานฯสาขากันทรลักษ์ ๖ ราย</p> <p>สำนักงานฯจังหวัดกาญจนบุรี ๑๑ ราย</p> <p>๒.อื่นๆ ๕๐ ราย สำนักงานฯจังหวัดนครปฐม ๕๐ ราย</p>	<p>-สำนักงานฯได้สรุปผลแบบประเมินความ พึงพอใจของผู้รับบริการตลอดจนการเปิด ช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียนผ่าน ช่องทางอื่นๆไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนใด</p> <p>-ได้ดำเนินการให้ข้อมูลตามข้อสงสัย เรียบร้อยแล้ว</p> <p>-ความพึงพอใจต่อการบริการของ สำนักงานฯส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาอยู่ในระดับมาก</p> <p>-ร้อยละ๙๙ พพอใจการให้บริการของ สำนักงานฯและได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รักษา มาตรฐานการให้บริการ</p>

ช่องทาง	การแสดงความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน	ผลการดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
๕. สื่อสังคมออนไลน์ Facebook กรมคุมประพฤติ <a href="https://www.facebook.com/กรมคุมประพฤติ_กระทรวงยุติธรรม">https://www.facebook.com/กรมคุมประพฤติ_กระทรวงยุติธรรม</a>		
๖. E-mail ๖.๑ <a href="mailto:prprobation@gmail.com">prprobation@gmail.com</a>	๑.เรื่องขอความช่วยเหลือการประกันตัวฯ	-ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
๖.๒ <a href="mailto:webmaster@probation.go.th">webmaster@probation.go.th</a>	-	
๗. ส่วนราชการหน่วยงานในองค์กร อื่นๆ ได้แก่ - ศูนย์ดำรงธรรม	-	
- ศูนย์บริการประชาชน และ GCC ๑๑๑๑		
๘. เครือข่ายยุติธรรมชุมชน	-	
๙. สื่อมวลชน		